

# ทางเลือกด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อ ผู้ประกอบการ

ทางเลือกด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อผู้ประกอบการ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: คอนเนคตติ้ง ฟาวเดอริส เตรียมจัดงานสัมมนาประจำเดือนพฤศจิกายน วูเมน อิน บิสซิเนส (Women in Business) ณ บ้านพักของท่านทูตชาวเดนมาร์ก การ์ล ฮาร์โตค โดยมีหัวข้อหลักพูดถึงเรื่องทางเลือกในการระดมทุนสำหรับทั้งผู้ประกอบการหน้าใหม่และผู้มีประสบการณ์เดินทางของตนเองในการทำธุรกิจเป็นอย่างดีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559, ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ทางคอนเนคตติ้ง ฟาวเดอริส จะนำเสนอเรื่องของความแตกต่างในทางเลือกที่ปลอดภัยในการระดมทุนของสุภาพสตรีเพื่อธุรกิจของพวกเขา นอกจากนี้ได้มีการเชิญ สามนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ และมากด้วยประสบการณ์มาร่วมแชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ด้วย

“การประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ประกอบการหญิงเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ และผู้หญิงในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากขึ้น กว่าครึ่งของนักธุรกิจในไทยเป็นผู้หญิงและมีจำนวนตัวเลขสูงมากที่ประธานกรรมการบริหารบริษัททั่วโลกเป็นผู้หญิงเช่นกัน แต่เรายังคงต้องทำงานอย่างหนักในสังคมที่ยังคงเป็นสังคมของผู้ชายอยู่ จึงอยากจะแนะนำให้ผู้หญิงทุกคน ร่วมกันแบ่งปันและสนับสนุนผู้หญิงให้เริ่มต้นการเดินทางของตนเองได้”

การ์ล ฮาร์โตค กล่าว

วิทยากรท่านแรก คุณวิชรี วิจิตรวาทการ ได้รับประสบการณ์มากมายจาก บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป อีกทั้งเธอได้ทำหน้าที่ในส่วนของการค้าปลีกในบริษัทต่างๆ เช่น วิกตอเรีย ซีเคร็ต, บาช แอนด์ บอดี เวิร์ด ในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันเธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เดอะ คอมมอนส์ ที่ ทองหล่อ โลฟส์สไตล์ คอมมูนิตี้ มอลล์ สำหรับแขกทุกคนที่ต้องการพื้นที่เปิดโล่งเพื่อพักผ่อนใกล้บ้าน เดอะ คอมมอนส์ ยังได้ลงในหนังสือ นิวยอร์ก ไทมส์ ซึ่งนับได้ว่า เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความร่วมสมัยและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรม

วิทยากรอีกท่านคือ คุณ ชุนฮี คิม, ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายสารสนเทศ ของ บริษัท โอปท์ ซี จำกัด (OPT SEA) ตั้งแต่ปี 2548 กว่า 15 ปีที่เธอได้รับประสบการณ์มากมายจากกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการลงทุน และได้ทำงานในการพัฒนาโครงการของธุรกิจข้ามประเทศต่างๆมากมาย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลี โดยปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในประเทศไทย

นางแซนนอน กัลยานมิตร คือ อีกหนึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมในงานครั้งนี้ เธอมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาธุรกิจเช่นกัน รวมถึงงานด้านการจัดการและการตลาด เธอถูกจัดลำดับ ว่าเป็นประธานกรรมการบริหารที่อายุน้อยที่สุดในสายงานของการวางแผนกลยุทธ์องค์กรนานาชาติ และทำงานต่อที่ บริษัท อัลทัส ประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน ที่เธอร่วมก่อตั้งกับเพื่อนสมัยเรียน หลังจากนั้นเธอได้ร่วมก่อตั้งช่องโทรทัศน์มากมาย รวมถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมในไทยอย่างเช่น ลาซาด้า ในปี 2555 คุณ แซนนอน ได้เริ่มก่อตั้ง Moxy หรือที่

ปัจจุบัน คือ Orami เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รวมสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ ที่ขยายตัวไปยังอินโดนีเซียและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในหลายประเทศ ปัจจุบันชนนอนเป็นผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดที่ เว็บไซต์ Orami “ฉันเติบโตในสหรัฐอเมริกา และมีโอกาสที่ดีในด้านการพัฒนา รวมถึงได้รับคำแนะนำและคำปรึกษา ส่วนในประเทศไทยฉันสังเกตเห็นถึงความขาดแคลนในส่วนนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ดังนั้นการที่ฉันได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ที่ วูเมน อิน บิสซิเนส (Women in Business) ทำให้ฉันหวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยผู้หญิงในสถานการณ์นี้ได้มากขึ้น” ชนนอน กล่าว

ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรทั้งสามคน คอนเนคติ้ง ฟาวเดอर्सจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงกระตุ้นและปลูกความคิด นั้นจะสามารถช่วยให้นักธุรกิจหญิงสามารถขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าได้

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือรูปภาพ ติดต่อ:

รุักษิณา สุภัทท์นันท์กุล มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: [ruksina@midas-pr.com](mailto:ruksina@midas-pr.com) โทร: 080-304-8870 เว็บไซต์: [www.midas-pr.com](http://www.midas-pr.com)

เกี่ยวกับ คอนเนคติ้ง ฟาวเดอर्स (Connecting Founders)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2558, คอนเนคติ้ง ฟาวเดอर्स อุทิศตนเพื่อผลักดันผู้หญิงก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการธุรกิจ ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น วูเมน อิน บิสซิเนส (Women in Business) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในแง่ของการติดต่อและการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้ประกอบการหญิงในรุ่นต่อไป งานนี้ยังสอนผู้หญิงให้เรียนรู้สร้างธุรกิจของตนเองขึ้น และมอบวิธีการที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายของตนเอง